

ตอบจดหมาย

สัตว์แพทย์สมาคม ฯ

14 เมษายน 2515

เรียน คุณพันธ์ ทินับถิ์

คุณเลี้ยงไก่ถึง 1,000 ตัวแต่ตายเมื่อป่วยเป็นโรค CRD ตายไปเพียง 15 ตัวเท่านั้น นับว่าดีมีค้มาก โดยทั่วไปแล้วในกรณีที่โรค CRD ระบาดในฝูงไก่ปล่อยตามบุญตามกรรม จะตายประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ผมขอตอบปัญหาของคุณพอที่จะสรุปได้เป็นข้อ ๆ คือ

ถาม ไก่เคยเป็น CRD รักษาหายแล้วใช้เป็นที่พ่พันธุ์แม่พันธุ์ได้หรือไม่

ตอบ ไก่ที่หายจากโรค CRD บางตัวอาจยังเป็นพาหะของโรคอยู่ ซึ่งจะถ่ายทอดให้ลูกไก่ทางไข่ได้ ตามหลักแล้วควรต้องตรวจโลหิตพ่พันธุ์แม่พันธุ์เสียก่อน โดยใช้แอนติเจนสำหรับตรวจโรค CRD โดยเฉพาะขณะที่ยังไม่มีการผลิตแอนติเจนชนิดนี้ในประเทศ แต่เคยมีเจ้าของฟาร์มไก่ใหญ่ ๆ บางแห่งสั่งเข้ามาใช้ ราคาตกตัวละประมาณ 20 สตางค์

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจโลหิตได้ อาจใช้ยาปฏิชีวนะที่มีผลควบคุมโรคนี้ผสมอาหารให้กินเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะออกไปก็จะช่วยได้มาก การใช้ Tylorine 4 อาทิตย์ ก็ได้ผลดีเช่นกัน

ถาม ขั้ววัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อกันที่ทำการสัตวแพทย์จังหวัดไม่ได้เพราะเหตุใด

ตอบ ผมเชื่อว่าคงมีการขาดคราวชั่วคราวหนึ่ง เมื่อขึ้นความจำนงไว้ ผมมั่นใจว่าทางเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของจังหวัดคงจัดบริการให้ได้อย่างแน่นอน

ถาม ไก่หายป่วยจากโรค CRD ทำวัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อกันได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ควรเว้นระยะหลังจากไก่ป่วยตัวสุดท้ายและหายเป็นปกติไม่น้อยกว่า

2 อาทิตย์

ถาม ไก่ที่เป็นโรค CRD ที่รักษาด้วยเอวึมยีนจนหายแล้วฉีด Tylan ซ้ำหรือไม่

ตอบ เมื่อไก่ป่วยเป็นโรค CRD คุณใช้เอวึมยีนผสมอาหาร 10 วัน จนหายป่วยแล้วจะฉีด Tylan ซ้ำก็ได้และอาจฉีดทุก ๆ 4 อาทิตย์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค CRD ก็ได้ผลดี

หากมีข้อสงสัยอะไรอื่นอีก ทางสมาคมฯ ยินดีรับใช้เสมอ ขอขอบคุณที่สนใจในบริการของเรา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัตวแพทย์สมาน พิพิธกุล)

บรรณาธิการสัตว์แพทยสาร

14 เมษายน 2515

เรียน คุณจำปี แสงอ่วม ทราบ

ผมต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ตอบจดหมายลงวันที่ 5 มกราคม 2515 ของท่านล่าช้าไป ทั้งนี้เนื่องจากมีราชการมาก และเพิ่งค้นพบอยู่ในแฟ้ม อย่างไรก็ตามคำตอบที่แนบมาด้วยนั้นคงเป็นประโยชน์ต่อท่านในโอกาสต่อไปอีกด้วย คำตอบเหล่านี้ น.ส. สุภาวดี วังแก้ว เจ้าหน้าที่สัตวบาลแผนกสัตว์เล็กกองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้กรุณาตอบให้

หวังว่าในโอกาสต่อไปสมาคมฯ คงได้มีโอกาสรับใช้ท่านอีกเช่นเคย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัตวแพทย์สมาน พิพิธกุล)

บรรณาธิการสัตว์แพทยสาร